

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	เนื้อหา		
Date :	10 พ.ค. 2548	Page :	13
		No :	48233529

# ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ <sup>13</sup> เชิดชูอาสาสมัครดีเด่นปี 2548

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมอาสาสมัครดีเด่น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 ณ ห้องประชุมสมาคมวางแผนครอบครัวฯ

นายพิเชต สุนทรพิพิธ นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกตอนหนึ่งว่า ในปีที่ผ่านมาสมาคมวางแผนครอบครัวฯ ได้ดำเนินงานต่างๆ จนประสบความสำเร็จหลายโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสมาคม อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ ทำให้สมาคมฯ สามารถดำเนินโครงการ

และความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงการรับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างแท้จริง”

สำหรับหน่วยงาน บุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ และได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมวางแผนครอบครัวฯ ในปีนี้ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี, นายนิเรศ วาบา ดาโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดปัตตานี และ นายอินสม ปัญญาโสภา หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จ.เชียงใหม่ ส่วนอาสาสมัครดีเด่น มีจำนวน 4 คน ได้แก่ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ นางประไพภัทรี คำเกิด น.ส.รอสนี กกริอุมา และ น.ส.วาทีณี เพ็ชรมมาตร



สำเร็จลุล่วงด้วยดี  
 “สมาคมฯ ได้พยายามคิด ริเริ่ม หาแนวทาง กลยุทธ์ใหม่ อยู่เสมอเพื่อให้การทำงานของสมาคมฯ ได้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์

▲ ผาณิต พูนศิริวงศ์  
 ร่วมแสดงความยินดี  
 กับ 4 อาสาสมัคร  
 ดีเด่นประจำปี 2548

อย่างที่คิด จึงตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัครของสมาคมฯ เพื่อช่วยเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นด้วยกัน

“ขณะนี้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอาสาสมัครเยาวชน ในโครงการการเพิ่มความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้มีโอกาสให้ความรู้



▲ พิเชต สุนทรพิพิธ นายกตสมาคมฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

### น.ส. รอสนี

การริเริ่ม อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2548 ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2545 นับเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งวัยรุ่นน้อยคนนักที่จะตระหนักในเรื่องนี้ รอสนี กล่าวว่าเมื่อก่อนตนเองไม่เคยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ก่อนข้างมีอคติอยู่บ้างเพราะเป็นมุสลิม มีความเข้าใจว่าไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะเป็นเรื่องไม่ดี แต่เมื่อได้เข้ารับการอบรม ทำให้รู้ว่าไม่ใช่



▲ รอสนี การริเริ่ม อาสาสมัครดีเด่น

และสร้างเสริมความเข้าใจกับเพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นด้วยกัน ให้อ่านและตระหนักในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการใช้ความรุนแรง จากการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ทำให้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนวัยเดียวกัน ที่สำคัญคือได้เพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของคนในแต่ละพื้นที่มากขึ้น”

ทางด้าน น.ส.วาทีณี เพ็ชรมมาตร อีกหนึ่งอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2548 ปัจจุบันมีอาชีพอิสระ เข้ามาเป็นอาสาสมัครสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2534 กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นเรื่องปกติที่วัยรุ่นควรรู้ และศึกษาให้เข้าใจ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย เพราะจะทำให้รู้จักวิธีป้องกันตัวเอง หรือสามารถรับมือกับปัญหาที่จะตามมา ทำให้มีความยังคิดก่อนที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร